



# Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

(tiếp theo trang 1)



Trường Chính trị tỉnh luôn duy trì nghiêm kỷ cương, nề nếp dạy và học.

Cùng với Trường Chính trị tỉnh, thời gian qua, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT được trung tâm chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chú trọng. Các đơn vị thường xuyên rà soát các chương trình, chọn lọc kiến thức, bổ sung kịp thời những vấn đề mới trong thực tiễn; đồng thời, xây dựng lịch giảng dạy từ đầu năm để bố trí bài giảng phù hợp với năng lực, sở trường của từng giảng viên. Trong nội dung bài giảng, ngoài việc cung cấp các vấn đề lý luận, các giảng viên còn dành thời gian để trao đổi, thảo luận việc xử lý các

tình huống trong thực tiễn, tập trung vào những việc khó, những vướng mắc ở cơ sở. Nhiều đơn vị đã mời giảng viên trung ương về giới thiệu các chuyên đề gắn với thông tin tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước; bố trí các báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện để học viên nắm bắt thực tiễn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về kỹ năng xử lý tình huống, phương pháp vận động quần chúng trong công tác và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nhiều trung tâm chính trị đã tổ chức cho học viên nghe các báo cáo điển hình gương người tốt, việc

tốt, xem tư liệu phục vụ nội dung bài giảng, chuyên đề... nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn trong bài học, làm phong phú thêm về lý luận và thực tiễn cho đội ngũ học viên. Đồng chí Tô Sỹ Chúc, Trưởng phòng Lý luận - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để góp phần nâng cao chất lượng các chương trình và đội ngũ giảng viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn bộ đề cương giáo án chuẩn các chương trình LLCT cơ bản và đề cương các chuyên đề của tỉnh, bảo đảm giảng dạy thống nhất trong toàn tỉnh; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, bồi

dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho đội ngũ giảng viên. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, giảng viên các trung tâm chính trị thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, hầu hết có trình độ chuyên môn đại học trở lên, được đào tạo bài bản, đủ điều kiện tham gia giảng dạy. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập ở các trung tâm chính trị thường xuyên được quan tâm đầu tư, nâng cấp bảo đảm phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập LLCT.

9 tháng đầu năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã chiêu sinh đào tạo 5 lớp trung cấp chính trị cho 295 học viên; tổ chức và phối hợp tổ chức 10 lớp bồi dưỡng LLCT cho 781 học viên; trung tâm chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh mở 342 lớp cho gần 45.000 lượt học viên. Nhờ quan tâm, chú trọng thực hiện các giải pháp đồng bộ trong giảng dạy, học tập nên chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng LLCT ngày càng được nâng cao. Học viên được nâng cao về nhận thức chính trị, vận dụng kiến thức, kỹ năng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

## Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Phụ



Trung tâm Chính trị huyện đã kết hợp tập huấn phương pháp dạy học truyền thống với hiện đại, có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin; coi trọng giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Lựa chọn đưa vào giảng dạy, phổ biến những kinh nghiệm về giải quyết các tình huống trong thực tiễn để giúp học viên nhận thức sâu sắc bài học kinh nghiệm, nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cơ sở. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm lựa chọn một số nội dung, chuyên đề phù hợp để tổ chức lớp bồi dưỡng hình thức trực tuyến, vừa bảo đảm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng LLCT vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Tỷ lệ học viên khá, giỏi các chương trình đều đạt trên 80%.

## Giảng viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh



Để nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT, giảng viên phải thường xuyên tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phải có kiến thức thực tiễn (có thể nắm bắt thông qua việc đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, trao đổi tọa đàm với chuyên gia các lĩnh vực) để minh họa cho bài giảng. Trong quá trình soạn giảng, phải thường xuyên cập nhật nội dung những văn bản của trung ương, của tỉnh mới ban hành để bảo đảm tính thời sự cho các nội dung giảng dạy. Ngoài ra, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tăng cường thông tin bài giảng, tính hấp dẫn người học. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm nay, giảng viên các khoa trong trường đều tích cực thực hiện đề tài khoa học cấp trường, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu, lựa chọn nội dung, thông tin trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào giảng dạy từng chuyên đề trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính do khoa chuyên môn đảm nhiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

ĐÀO QUYN

## Tập huấn tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi

Chiều ngày 14/11, Sở Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi với điểm cầu tại các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế, bệnh viện công lập, ngoài công lập ở các huyện, thành phố, trạm y tế các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông tin về kết quả triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi tại Thái Bình. Theo đó, với mục tiêu trên 90% trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, việc triển khai tiêm sẽ được thực hiện từ tháng 11/2021 tại các trạm y tế xã, bệnh viện, trường học bảo đảm đủ điều kiện. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm cách nhau 3 - 4 tuần cho cùng loại vắc-xin. Các địa phương, đơn vị chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và có các biện pháp phòng, chống dịch để công tác tiêm chủng diễn ra khoa học, an toàn, hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch hiện nay, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 có vai trò rất quan trọng. Do đó, mỗi người dân cần chủ động tham gia tiêm vắc-xin khi đến lượt.

NHƯ HOÀNG

## HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ Trao khẩu trang và nhu yếu phẩm cho 8 xã vùng dịch trọng điểm

Chiều ngày 14/11, Huyện đoàn Vũ Thư tổ chức trao 10.000 khẩu trang y tế, 1.000 kính chắn giọt bắn, trên 100 thùng nước lọc, nước ngọt, bánh kẹo, xà phòng cho 8 xã vùng dịch trọng điểm gồm: Nguyễn Xá, Song An, Trung An, Vũ Hội, Hòa Bình, Hồng Phong, Duy Nhất, Vũ Tiến.

Số khẩu trang, kính chắn giọt bắn và nhu yếu phẩm trên do Huyện đoàn Vũ Thư huy động ủng hộ vật chất, kinh phí từ Tỉnh đoàn, một số đoàn trường và doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành của tuổi trẻ Vũ Thư, góp sức cùng cán bộ, nhân dân các địa phương nhanh chóng khống chế, dập dịch thành công, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân.

QUYNH LƯU

# Tập trung cao, chủ động ứng phó với dịch



Người dân huyện Vũ Thư được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Liên tiếp những ngày gần đây, Thái Bình ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới. Trước diễn biến mới của dịch, tỉnh đang quyết tâm với tinh thần cao nhất tập trung triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như: xét nghiệm sàng lọc diện rộng ở các khu vực nguy cơ cao, đặc biệt nhanh tiến độ tiêm vắc-xin, kích hoạt bệnh viện dã chiến... Chung tay phòng, chống dịch, trong lúc này, mỗi người dân cần bình tĩnh, chủ động ứng phó với dịch, không hoang mang, đoàn kết, tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, yên tâm, tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch địa phương đề ra.

Dịch xuất hiện trên địa bàn xã, ban đầu chỉ Nguyễn Thị Thu Hiền, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) rất lo vì gia đình có con nhỏ và đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi thấy địa phương nhanh chóng thực hiện việc truy vết, xét nghiệm sàng lọc diện rộng, cách ly các trường hợp nguy cơ..., chị thấy yên tâm, tin tưởng và tích cực ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Chị Hiền chia sẻ: Thay vì

lo lắng, hoang mang mà không giải quyết được gì, tôi chủ động hơn và tăng cường các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình như không ra khỏi nhà khi không có việc thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" và tuân thủ các biện pháp địa phương đã đề ra. Tôi nghĩ, nếu mỗi người có ý thức hơn, trách nhiệm hơn thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Không riêng chị Hiền, trước diễn biến mới của dịch Covid-19, người dân tại các địa phương đã có ý thức hơn trong việc thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế như: đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế đến nơi đông người... Tại những địa phương thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng, khi được yêu cầu test nhanh, các gia đình đều thực hiện nghiêm. Chị Hoàng Thị Yến (Vũ Thư) chia sẻ: Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, tôi rất muốn được xét nghiệm. Thấy địa phương triển khai xét nghiệm sàng lọc cho người dân, tôi đã đăng ký xét nghiệm ngay. Hiện kết quả xét nghiệm của tôi âm tính với SARS-CoV-2, tạm thời yên tâm. Tuy nhiên,

các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã lấy hơn 97.400 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Những mẫu có kết quả test nhanh dương tính sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình đã đưa ra những biện pháp nhằm kiểm soát nguồn lây, quyết tâm khống chế dịch bệnh. Ngoài Vũ Thư, thành phố Thái Bình, các huyện còn lại cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các cấp, ngành, địa phương đang nỗ lực khẩn trương ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch song có lúc, có nơi vẫn còn có người chủ quan chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách khi đến nơi công cộng, vẫn thực hiện đúng người ở một số đám cưới...

Nguy cơ dịch xâm nhập vào các địa phương là rất lớn, bất cứ lúc nào bởi dịch đã xâm nhập vào doanh nghiệp, trường học, cộng đồng. Tại một số tỉnh, thành phố lân cận Thái Bình, dịch cũng đang diễn biến phức tạp với nhiều ca nhiễm được ghi nhận trong cộng đồng. Bên cạnh đó, trong các ca nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên địa bàn tỉnh có nhiều ca không có triệu chứng và xuất hiện ở cả người đã tiêm vắc-xin. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng, mỗi người cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thực hiện tốt "5K" và các khuyến cáo Bộ Y tế đã ban hành. Với tinh thần mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ phòng, chống dịch, tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

HOÀNG LANH

# NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Chủ động trước diễn biến mới của dịch Covid-19



Học viên Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Từ ngày 10/11 đến nay, Thái Bình liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 mới. Trong bối cảnh dịch có những diễn biến mới, phức tạp, ngành Giao thông Vận tải đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả, vừa bảo vệ sức khỏe của nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Bùi Thanh Trà, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Xác định nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng là rất lớn, nhất là khi hoạt động vận tải hành khách dần trở lại bình thường trong thời gian vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản vừa triển khai công tác phòng, chống dịch vừa bảo đảm hoạt động giao thông vận tải. Từ ngày 13/10 đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã quyết định khôi phục hoạt động vận tải khách liên tỉnh đến 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, Sở yêu cầu hành khách đi trên các tuyến liên tỉnh phải tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo "5K", khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tiến hành xét nghiệm khi có các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng hay đến từ các vùng dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc cách ly y tế trong vùng phong tỏa; đối với người đã tiêm đủ liều vắc-xin và người đã khỏi bệnh Covid-19 đi xe khách, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Ông Tống Duy Chính, Trưởng phòng Đào tạo,

địa bàn tỉnh, Sở đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, giáo viên, lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ngày 12/11, Sở đã chỉ đạo tạm dừng vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, hợp đồng, du lịch (trừ các trường hợp phương tiện vận chuyển học sinh, công nhân, chuyên gia đi làm, xe thực hiện nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép) trên địa bàn huyện Vũ Thư; đối với xe taxi được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Phương tiện hoạt động phải đăng ký với Sở Giao thông Vận tải để theo dõi, quản lý; tạm dừng hoạt động đối với bến xe khách Bồng Tiên, địa

chỉ tại xã Vũ Tiến (Vũ Thư); các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua địa bàn huyện Vũ Thư không được dừng, đỗ đón, trả khách. Bên cạnh đó, Sở cũng đang tích cực chỉ đạo các lực lượng chức năng của ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo ông Chu Tiến Dũng, đến nay tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ mới chỉ đạt khoảng 70% do các trường hợp này có nhiều biến động trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng từ đầu năm. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy nhanh hoạt động tiêm vắc-xin cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ cũng như bám sát hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải để tiếp tục triển khai kết nối với các tỉnh, thành phố đủ điều kiện...

NGUYỄN THỜI